



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

8 มกราคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, เนชั่น, สยามรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, บ้านเมือง, ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, ไทยโพสต์, โปสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, thejournalistclub, mono, isranews, hfocus., springnews, thestandard, thebetter, thecoverage, inn, fm91bkk, 77kaoded, brighttv, thansettakij, newtv, ch7, headtopics, NewsWorkpoint, ch3plus, Thailandnew, ch-newsthailand, jaihindnews2)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และรมว.ก.การคลัง เป็นประธานพิธีเปิดตัวนโยบาย “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่” โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. ผู้บริหารในพื้นที่ บุคลากรสาธารณสุข ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น อสม. ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชน จำนวน 10,101 คน เข้าร่วมพิธีเปิด ที่ลานสาเกตนคร หน้าหอโหวด 101 จ.ร้อยเอ็ด พร้อมกับอีก 3 จังหวัดนำร่อง คือ แพร่ เพชรบุรี และนราธิวาส หลังเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพหน่วยบริการทุกระดับ ทั้งรัฐและเอกชน ช่วยประชาชนเข้าถึงบริการสะดวก ลดขั้นตอน ความแออัด ความเหลื่อมล้ำ เร่งเก็บข้อมูลขยายผลระยะที่ 2 อีก 8 จังหวัด และทั่วประเทศใน 1 ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus ,thaipbs ,theactive)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. ประกาศว่า หลังจากคิกออฟเปิดบริการ “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” จะขยายเข้าสู่ระยะที่ 2 ช่วงเดือนมี.ค. 2567 นำร่องใน 8 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ นครราชสีมา สิงห์บุรี สระแก้ว และพังงา และระยะที่ 3 เริ่มเดือน เม.ย. 2567 นำร่องใน 4 เขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12 คาดในสิ้นปี 2567 จะใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ได้ทั่วประเทศ</p> <p>- สำหรับการยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค เนื่องจากมีการใช้ระบบดิจิทัลเฮลท์เข้ามาช่วย เอาเทคโนโลยีมาเชื่อมข้อมูลสุขภาพของประชาชน เป็นข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Personal Health Record สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ได้ทั้งหมด และยังมีข้อมูลเชื่อมโยงระบบของผู้ให้บริการ ที่เรียกว่า Provider ID ต้องแสดงตัวตนให้ชัดเจน ดังนั้น ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการจะมีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thainews</p> <p>- นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เดินทางพร้อมด้วย นพ.สวัสดี อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 12 ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ติดตามความพร้อม " บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่" ซึ่งจังหวัดนราธิวาส เป็น 1 ใน 4 จังหวัดนำร่อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า</p> <p>- ตั้งคำถามว่า หลายคนยังสงสัย 30 บาทรักษาทุกโรค กับ 30 บาทรักษาทุกที่ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ทำไมนายก ฯ ต้องแสดงบทบาทการเมืองด้วยการประกาศเริ่มต้นโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ในจังหวัดร้อยเอ็ด แพร่ เพชรบุรี และนราธิวาส ทั้งที่เนื้อหาสาระหลักๆ ไม่มีอะไรแตกต่างกัน เพียงแต่เพิ่มคำว่าขยายหน่วยบริการ แต่ไม่ได้คัดค้านการให้บริการสาธารณสุขกับประชาชน และย้ำว่าต้องการเห็นการให้บริการด้านสาธารณสุขที่ดียิ่งขึ้น ขอร้องว่าอย่าเล่นเกมการเมืองด้วยการประดิษฐ์วาทจวนประชาชนสับสน ทั้งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของการให้บริการ</p>	
<p>นโยบายแก้ปัญหาหายาเสพติด</p>	
<p>สร.ขยายการดูแลผู้ป่วยจิตเวช</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, โปสต์ทูเดย์, แนวหน้า)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เผยขณะนี้ประชาชนมีปัญหาสุขภาพจิตและมีการเจ็บป่วยทางจิตเวชจำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมาย สร.มอบหมายกรมการแพทย์ขยายศักยภาพ สบยช. และรพ.ธัญญารักษ์ภูมิภาคทั่วประเทศ นำร่องดำเนินการที่รพ.ธัญญารักษ์อุดรธานี รองรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น พร้อมเร่งเสริมศักยภาพเพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>แนะก่อนยึดผม ศึกษาวิธีใช้บนฉลากเพื่อความปลอดภัย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, thejournalistclub, thebetter, hfocus)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ ออย. เผยกรณีมีการแชร์ข้อมูลทางเพจเพื่อเป็นอุทาหรณ์ของหญิงสาวที่ซื้อผลิตภัณฑ์ยัดผมตามกระแสที่หือหนึ่งมาใช้เองที่บ้าน แต่ผมขาดร่วงเป็นกระจุกนั้น ได้เร่งสืบหาข้อเท็จจริงและจะขยายผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตหรือนำเข้า และเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ต่อไป ย้ำก่อนซื้อให้ดูว่ามีฉลากภาษาไทย พร้อมเลขที่ใบรับจดแจ้งปฏิบัติตามวิธีใช้และคำเตือนบนฉลากอย่างเคร่งครัด ควรทดสอบการแพ้ก่อนใช้ หากพบอาการผิดปกติให้ปรึกษาแพทย์</p>	
<p>พ.ร.บ.อัมบฎ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ข่าวสด, hfocus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผยความคืบหน้าการจัดทำร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.... หรือร่าง พ.ร.บ.อัมบฎ มีการจัดทำแล้วเสร็จตั้งแต่อธิบดีคนก่อน แต่ช่วงที่มีการเปิดประชาพิจารณ์ร่างกฎหมาย ทาง พม. ได้เสนอให้แก้ไขรายละเอียดของกฎหมาย จึงมีการนำมาแก้ไข ขณะนี้แก้ไขแล้วเสร็จเข้าสู่คณะกรรมการกฎหมายของ สบส. เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ เมื่อเห็นชอบก็จะเสนอไปยังปลัด สธ. และรมว. สธ.ตามลำดับ เพื่อเสนอ ครม.พิจารณา ซึ่งจะเป็นอีกทางที่ช่วยส่งเสริมการมีบุตร โดย 7 ปีหลังเปิดทางช่วยให้คนท้องเองไม่ได้ มีลูกกว่า 700 คน ส่วนเพศเดียวกันต้องรอกฎหมายสมรสเท่าเทียมก่อน</p>	
<p>ป่วยไข้หวัดใหญ่พุ่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>- กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สคร.9 นครราชสีมา รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-26 ธ.ค. 66 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 467,899 ราย อัตราป่วย 707.10 ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต 13 ราย เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 10-14 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี และกลุ่มอายุ 7-9 ปี ตามลำดับ</p>	
<p>ห่วงลดภาษีแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, พิกัดข่าว, แนวหน้า, ข่าวสด, hfocus)</p> <p>- นายธีระ วัชรปราณี ผอ.สนง.เครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 2 ม.ค.67 ที่ปรับลดภาษีแอลกอฮอล์บางประเภทเป็นของขวัญปีใหม่ เป็นเรื่องน่ากังวลในมุมมองสุขภาพ รวมถึงเดือนให้รัฐบาลชั่งน้ำหนักให้ดี เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้าสารเสพติด สร้างปัญหาและผลกระทบ การที่อ้างว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างชาติให้มาดื่มไวน์ของไทยนั้น จริง ๆ คือการแก้ปัญหาโดยสร้างอีกปัญหาตามมา</p> <p>- ศ.พญ.สาวิตรี อัยฉางค์กรชัย ผอ.ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ม.สงขลานครินทร์ กล่าวว่า หากมีการลดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นไปได้ว่าอัตราการเสียชีวิตด้วยสาเหตุที่สัมพันธ์กับการดื่มแอลกอฮอล์ย่อมเพิ่มขึ้นแน่นอน ที่น่าห่วงคือ การปรับลดราคาจะมีผลต่อเยาวชน มากกว่าผู้ใหญ่และนักท่องเที่ยว การที่รัฐบาลหวังผลให้นักท่องเที่ยวซื้อเพิ่มขึ้น โดยลดราคาเครื่องดื่มบางชนิด จะมีผลให้ปริมาณการดื่มของนักดื่มเยาวชนและผู้ใหญ่ไทยเพิ่มขึ้นไปด้วย</p>	